

การถอดเทป “การนำเสนอเกี่ยวกับกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี”

เนื่องในงานวันสตรีสากล “พลังสตรี พลังสร้างสรรค์อนาคต”

ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การนำเสนอเกี่ยวกับกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี โดย Ms. Caroline Forekens

ตำแหน่ง Programme Specialist Fund for Gender Equality และนางไรรัตน์ รั้งสิทธิ์ ผู้แทน UN Women ซึ่งกองทุนนี้เป็นกองทุนให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินแก่โครงการและกลยุทธ์ที่ส่งเสริมศักยภาพผู้หญิงและความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนได้

พิธีกร : สำหรับในช่วงต่อไปค่ะ ก็จะเป็นการนำเสนอกองทุนเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะ ซึ่งบริหารจัดการโดย องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN women) นั่นเอง นะคะ เป็นการเปิดรับข้อเสนอ โครงการระหว่างวันที่ ๑๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยข้อเสนอโครงการต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการเสริมพลังผู้หญิงทางเศรษฐกิจและการเมือง รวมไปถึงต้องบอกเลยว่าครั้งนี้ใครสนใจข้อมูลดีๆ ตรงนี้นะคะ เรามีข้อมูลมาให้ค่ะ โดยที่ครั้งนี้เราได้เชิญบุคคลสำคัญนะคะ นั่นคือคุณไรรัตน์ รั้งสิทธิ์ ผู้จัดการ โครงการ UN women ในประเทศไทย และคุณแคโรไลน์ ฮอลเคนส์ นะคะ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ นำเสนอและตอบข้อซักถามค่ะ ในโอกาสนี้ขอเชิญปรบมือต้อนรับทั้ง ๒ ท่านด้วย สวัสดีค่ะ มอบเวทีนี้ให้เลยนะคะ กับในรูปแบบหัวข้อการนำเสนอกองทุนเพื่อความเสมอภาคระหว่างทางเพศค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญทั้ง ๒ ท่านเลยนะคะ

คุณไรรัตน์ รั้งสิทธิ์: ขอบคุณค่ะ ขออนุญาตกราบเรียนสวัสดิ์นะคะ ท่านผู้เข้าร่วมงานวันสตรีสากลของกระทรวง พม. ในครั้งนี้คะ ดิฉันไรรัตน์ นะคะ แล้วก็คุณแคโรไลน์ เรา ๒ คนมาจาก UN women นะคะ โดยวัตถุประสงค์วันนี้ต้องการที่จะมานำเสนอกองทุนความเสมอภาคระหว่างเพศซึ่งตอนนี้กำลังจะเปิดรับสมัครในวันที่ ๑๒-๒๒๒ หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน NGO หรือหน่วยงานภาครัฐสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลนะคะ แล้วก็ส่งขอเสนอโครงการได้นะคะ อันนี้เป็นกองทุนในระดับโลกก็อยากจะใช้โอกาสเวลาสั้นๆ เวลาประมาณสัก ๑๕-๒๐ นาที นำเสนอข้อมูลในส่วนนี้นะคะ ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณแคโรไลน์ค่ะ คุณแคโรไลน์จะพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ดิฉันจะช่วยแปลให้ แม้ว่าการนำเสนอของเราจะเป็นภาษาอังกฤษก็ตาม แต่ว่าจะนำเสนอเป็นภาษาไทยนะคะ

คุณแคโรไลน์ ฮอลเคนส์: สวัสดีค่ะ (พูดภาษาอังกฤษ)

คุณไรรัตน์ รัตติพล: ขอบคุณคุณแคโรไลน์นะคะ คุณแคโรไลน์เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่อง กองทุนเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ เธอมานั่งอยู่ที่กรุงเทพฯ เราโชคดีมาก แต่ว่าเธอทำงานในทั้งเอเชีย แปซิฟิกเลย แต่ว่ามาอยู่ในกรุงเทพฯ ต่อไปถ้าเกิดว่าประเทศไทยได้มีกองทุนนี้เกิดขึ้นคือมีองค์กรที่ได้รับทุนนี้ เราก็จะได้ใช้ประโยชน์จากการที่คุณแคโรไลน์อยู่ในกรุงเทพฯ โดยเต็มทีนะคะ ขออนุญาตทราบเรียนสรุป เล็กๆ ค่ะว่า เมื่อสักครู่คุณแคโรไลน์พูดถึง UN Women นะคะ ว่า UN Women เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ความเสมอภาคระหว่างเพศ แล้วก็การเสริมพลังของผู้หญิงนะคะในสหประชาชาติ ซึ่งเราทำงานเกี่ยวกับเรื่อง ของการยุติชะตากรรม การเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง แล้วก็ต่อเด็กหญิงนะคะ แล้วก็ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมพลัง ของผู้หญิง โดยที่มุ่งเน้นเพื่อจะให้เกิดความเสมอภาคระหว่างผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะ ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับ ผลประโยชน์ และภาคีในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชน เรื่องของการดำเนินการในด้าน มนุษยธรรม หรือว่าในเรื่องของภัยพิบัติ ในเรื่องของสันติภาพ แล้วก็ในเรื่องของความมั่นคง

สำหรับกองทุนเพื่อความเสมอภาคระหว่างประเทศนั้นเป็นกองทุนที่เพิ่งจะตั้งขึ้นมาเมื่อ ๓ ปีที่แล้วนี้เอง แล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนหลักๆ ก็จากประเทศสเปนนะคะ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศเม็กซิโก แล้วก็ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตอนเปิดครั้งแรก UN Women ได้ให้ทุนใน ๔๐ โครงการนะคะ ใน ๓๕ ประเทศ โดยมีจำนวนเงินนะคะที่ได้ให้ไปถึง ๑,๑๔๕ ล้านบาท โดยประมาณนะคะ เพราะฉะนั้นในแผนที่ที่ทุกท่านเห็นอยู่ จะเห็น นี่คือจำนวนประเทศที่ได้รับกองทุนนี้ในช่วงตั้งแต่ปี ๒๐๐๕ เป็นต้นมานะคะ

จะเห็นว่าในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งอาจจะมองยากหน่อย จะมีประเทศกัมพูชา เคยได้รับทุนนี้นะคะ ประเทศจีนนะคะ ได้ทุนนี้ ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ทุนนี้ ยังไม่มีโครงการในประเทศไทยได้รับทุนนี้นะคะ อาจจะเป็นอย่างนี้เพราะว่ายังไม่มีโครงการในประเทศไทยส่งโครงการสักเท่าไร เราจึงอยากใช้โอกาสนี้นำเสนอว่า ตอนนี้ ณ บัดนี้ จะมีข้อเสนอโครงการเปิดให้ท่านไปเสนอได้แล้วนะคะในเว็บไซต์แล้วก็อยากจะให้ใช้โอกาสนี้ด้วยนะคะ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ ต่อ ไปก็ขออนุญาตนำเสนอรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการนำเสนอ โครงการนะคะ

อันดับแรกก็คืออยากจะเรียนเสนอว่ากองทุนนี้ให้การสนับสนุนอะไร กองทุนนี้เป็นกองทุนระดับโลก จะมีคณะกรรมการมาคัดเลือกข้อเสนอ โครงการในระดับ โลก มีอยู่ ๒ วัตถุประสงค์หลักด้วยกันนะคะ วัตถุประสงค์แรกก็คือเป็นเรื่องของการเสริมพลังทางการเมืองและการเป็นผู้นำของผู้หญิงนะคะ อย่างที่เมื่อที่ ทุกท่านได้ฟังคุณศิริพรพูดไป พี่ฉลุยพูดไปว่า มันช่างยากลำบากอย่างไรในการที่ผู้หญิงจะเข้ามาอยู่ใน สถานะการเป็นผู้นำนะคะ ในองค์กรหรือว่าในชุมชนนั้น กองทุนนี้ก็มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างขีดความสามารถ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในทางการเมือง สร้างการเป็นผู้นำแล้วก็สร้างให้ผู้หญิงได้มีศักยภาพแล้วก็ ช่องทาง แล้วก็นอกจากขีดความสามารถแล้ว ก็ยังเรื่องของกลไกที่จะทำให้ผู้หญิงสามารถที่จะมีผลร่วมการ ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการที่จะทำให้มีในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพหรือว่าเรื่องของการส่งเสริม ในทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นไปที่เยาวชนสตรี

ในส่วนที่ ๒ เป็นเรื่องของการเสริมพลังของผู้หญิงในเชิงเศรษฐกิจนะคะ ทำให้ผู้หญิงมีการเข้าถึงนะ คะ แล้วก็มีความสามารถในการควบคุมทรัพยากรหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินนะคะ

ในเรื่องของทรัพยากร ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ หรือว่าการเข้าถึงอาชีพก็ตามแต่ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมองถึงการทำอย่างไรให้ผู้หญิงสามารถที่จะอยู่ได้นะคะกับภาระในเรื่องของการให้การดูแลครอบครัวค่ะ คือเราก็ทราบว่าผู้หญิงที่ทำงานก็ยังคงต้องเหนื่อยเป็นสองเท่า เพราะกลับมามีบ้านก็อาจจะยังให้การดูแลคนในครอบครัว หรือว่าไม่สามารถที่จะทำงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องทำงาน Part time เพราะยังต้องดูแลครอบครัว

หรือว่าขออนุญาตแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ ในโครงการภัยพิบัติระยะ มีพี่ๆ ผู้หญิงหลายท่านที่บอกว่าคราวนี้หมดตัวเลย เพราะว่าป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่ได้จดทะเบียนอะไร เพราะว่าจริงๆ เป็นแม่บ้าน แต่ว่าอยากจะทำงาน อยากจะเสริมรายได้ แต่ว่าเมื่อมีภัยพิบัติขึ้นมาแล้วไม่รู้จะหารายได้เสริมมาจากไหนเลย ตรงนี้จะทำยังไง อันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะมีการสนับสนุนได้ หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงที่ดินของพี่น้องชายขอบผู้หญิงก็ตามนะคะ ตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสที่เสริมขีดความสามารถได้ กองทุนนี้ก็อาจจะเป็นกองทุนทางเลือกหนึ่งนะคะ

อีก ๒-๓ สไลด์นะคะ สิ่งที่ว่ากองทุนให้ความสำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะ ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สิ่งที่สำคัญก็คือว่าโครงการที่จะมานำเสนอจะต้องเห็นผลอย่างชัดเจนในเชิงประจักษ์นะคะ ว่าอะไรคือผลที่ได้รับจากการได้รับโครงการ ได้รับจากการสนับสนุนจากกองทุนในครั้งนี้ ทั้งนี้และทั้งนี้กองทุนมุ่งเน้นที่จะเห็นมิติเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรม มีอะไรใหม่ๆ หรือเปล่าที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำอย่างไรที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเสมอภาคของผู้หญิงกับผู้ชายในสังคมไทย โดยวิธีการใหม่ๆ โดยการสร้างสรรค์ใหม่ๆ แล้วก็โดยการสร้างให้เกิดภาคีในการพัฒนา การพูดคุย การปรึกษาหารือ แล้วก็ต้องอาศัยสิทธิเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่การสงเคราะห์ เป็นเรื่องของสิทธิ สิ่งที่จะมุ่งเน้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของผู้หญิงที่อยู่ในสถานการณ์ชายขอบต่างๆ นะคะ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่เป็นพี่น้องชาติพันธุ์ที่ดี หรือว่ากลุ่มผู้หญิงอยู่กับเชื้อหรือว่ากลุ่มผู้หญิงทำงานนอกระบบ ผู้หญิงที่อาจจะไม่เป็นคนไทย แต่มีปัญหาหน้าคะ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ มิติต่างๆ เหล่านี้มีสิ่งที่อยู่ในชายขอบหรือว่ามีความท้าทายเฉพาะของผู้หญิงมากมาย ซึ่งเราคิดว่ากองทุนนี้อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะ ในการที่จะทำให้ความท้าทายนี้หมดไป แล้วก็เปลี่ยนเป็นศักยภาพ

สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการสร้างความยั่งยืนในกองทุน หรือว่ากลุ่มพี่น้องที่เป็นผู้พิการก็ดีที่อาจจะได้ใช้โอกาสในกองทุนนี้ในการเสริมสร้างศักยภาพนะคะ ทีนี้ก็มาถึงสิ่งสำคัญ ก็คือว่าแล้วขนาดของกองทุนเป็นเท่าไรนะคะ กองทุนนี้นะคะเป็นกองทุนที่จะสนับสนุน โครงการ ๑-๓ ปี นะคะ โดยที่อย่างน้อยที่สุดจะให้การสนับสนุน ๒ แสนเหรียญ นี่คือ ๖ ล้านบาท แล้วก็มากที่สุดก็คือ ๑ ล้านเหรียญ คือ ๓๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสจริงๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนี้การแข่งขันมันก็สูงในการจะได้ทุน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโครงการในประเทศไทยจะไม่มีโอกาสเลย

ทีนี้เวลาที่สำคัญก็คือว่า กองทุนนี้ได้เปิดตัวสำหรับปีนี้เป็นเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยเปิดในกลุ่มประเทศอาหรับนะคะ และวันที่ ๑ ที่ผ่านมา ได้เปิดให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการในทั่วโลก รวมทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วย โดยวันที่ ๑๒ จะถึงนี้นะคะจะมีการเปิดเว็บไซต์ที่สามารถที่จะไปรับสมัครในเว็บไซต์ได้ ก็จะต้องเข้าไปให้ข้อมูลในเว็บไซต์นะคะ แล้วก็กรอกใบสมัครในเว็บไซต์ แล้วเว็บไซต์จะปิดรับสมัครวันที่ ๒๓ มีนาคม ส่วนวันที่จะประกาศผลก็คือเดือน ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญก็

คือว่า ถ้าหากว่าท่านมีความสนใจ สิ่งหนึ่งที่ทำได้อีกคือขอเรียนเชิญท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์เลยว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร มีคำถามในลักษณะใดบ้างที่จะต้องไปกรอกเพื่อจะได้เตรียมข้อมูลตั้งแต่บัดนี้ นะคะ อีก ๕ วัน เว็บไซต์ก็จะเปิดให้เสนอโครงการได้แล้วนะคะ

ใครคะ ใครจะสามารถเป็นผู้สมัครได้ ข้อที่หนึ่งก็คือ ผู้สมัครที่เป็นองค์กร NGO ผู้หญิง NGO ภาคประชาสังคมของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในชุมชน ระดับชาติ หรือในระดับภูมิภาคก็ตามนะคะ แต่เงื่อนไขสำคัญก็คือว่าจะต้องเป็นองค์กรของผู้หญิงโดยแท้จริง กล่าวคือองค์กรนี้จะต้องสามารถที่จะบอกได้ว่าผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ของผู้ที่เป็นผู้นำในองค์กรนั้นๆ แล้วก็เป็นส่วนใหญ่หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารขององค์กร NGO นั้นๆ แล้วข้อต่อไปก็คือว่าองค์กร NGO นั้นๆ องค์กรประชาคมนั้นๆ จะต้องมีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องนะคะตามกฎหมายในประเทศที่ต้องการจะดำเนินการ

เช่น ในประเทศไทย ก็คือลงทะเบียนในประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งนะคะ องค์กรที่จะสามารถรับสมัครที่กองทุนจะรับสมัครนั้นก็คือองค์กรของรัฐนะคะ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรในระดับท้องถิ่นนะคะ หรือว่าองค์กรในระดับชาติก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นองค์กรในระดับกระทรวง อย่างเช่น กระทรวง พม. หรือ สค. เองก็ตาม กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม หรือว่าหน่วยงาน หรือว่าองค์กรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะ หรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครได้นะคะ หน่วยงานที่เป็นองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ สมัครทุนได้นะคะ หรือแม้แต่องค์กรที่มีความเป็นนิติบุคคลในทางรัฐสภาฯ ก็สามารถสมัครได้

แต่สิ่งหนึ่งที่กองทุนตั้งความหวังเอาไว้ แล้วก็เป็เงื่อนไขหนึ่งนะคะ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่จะสมัคร ก็คือว่าจะต้องมีการเอาเงินมาแมทช์กันค่ะ ก็คือว่าถ้าหากว่าขอ ๑๐๐ บาท ทุน ๑๐๐ บาท จะต้องแสดงความมุ่งมั่นหรือว่ามีเจตมามายืนยันว่าทางภาครัฐก็จะใช้งบประมาณของตน ๑๐๐ บาท เช่นกันนะคะ เพราะฉะนั้นในลักษณะของกองทุนนะคะ ๑ ทุน จะสามารถมีองค์กรที่สมัครได้ ๒ องค์กร อาจจะเป็นองค์กรภาครัฐ ๑ องค์กร องค์กร NGO บวกกับ NGO ๑ องค์กร หรือ ๒ NGO ที่เป็นผู้สมัครก็ได้ หรือ ๒ หน่วยงานภาครัฐที่ผู้สมัครก็ได้ หรือจะเป็น ๑ ก็ได้ เพียงแต่ว่า ๒ องค์กรนี้จะต้องมีการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง เป็นนิติบุคคลในประเทศนะคะ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานที่เป็นกลุ่มแต่ไม่ได้เป็นผู้ที่มีการลงทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะสมัครไม่ได้ สมัครได้เช่นกัน แต่ว่าทุนจะไม่ผ่านไปที่ท่าน ทุนจะผ่านไปที่หน่วยงานมีความเป็นนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน NGO หรือว่า หน่วยงานภาครัฐก็ตาม

โดยที่ที่บอกว่าเงินทุนที่สมัครโดย ๒ องค์กร เงินทุนก็สามารถจะไปที่ ๒ องค์กร อย่างเช่น ถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐ ๑ NGO ๑ เงินก็จะไปที่ NGO ได้จำนวนหนึ่ง ไปที่ภาครัฐได้อีกจำนวนหนึ่ง แล้วเงินก็สามารถที่จะแบ่งปันต่อไปสู่หน่วยงานที่เป็นหน่วยในท้องถิ่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนได้ แต่ว่าอาจจะไม่ใช่หน่วยงานที่รับเงินเป็นหน่วยงานแรก และอีกประการหนึ่งก็คือว่า ถ้าหากว่า สมมติว่ามีโครงการหนึ่งของเงิน ๒ แสนเหรียญ เป็นเงินที่ไปสู่ภาครัฐ ๑ แสนเหรียญ เป็นเงินที่ไปสู่ NGO ๑ แสนเหรียญ หน่วยงานภาครัฐที่จะต้องบอกว่าฉันจะเอาเงินงบประมาณของฉันมาสนับสนุนทบด้วย ก็ทบเพียงแค่ ๑ แสนเหรียญ ทบเพียงเงินที่จะเข้ามาสู่ตัวเองไม่ใช่ทบกับเงินทั้งหมดของโครงการนะคะ

ที่นี้จะสมัครอย่างไร อาจจะไม่ใช่อัจฉริยะ แต่อย่างน้อยก็ต้องทุน เนื่องจากเป็นการเป็น ทุนที่ให้เงินในระดับโลกแล้วก็จะมีการแข่งขันกันในระดับโลกไม่ใช่ในระดับประเทศไทย ทำให้ภาษา ของข้อเสนอโครงการจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะ และการรับสมัคร ก็เขาเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ แปลว่า มันจะมีคำถาม ซึ่งในแฟ้มที่ทุกท่านได้รับไปจะมีอยู่ระบุว่าข้อที่เราต้องตอบคำถามมีอะไรบ้าง แล้วข้อเสนอ โครงการนี้ก็ต้องไปอัปเดตขึ้นไปในเว็บไซต์

เพราะฉะนั้นก็ขอแนะนำให้เข้าไปโดยรวดเร็ว นะคะ ลองเข้าไปดูว่ามีคำถามอะไรบ้าง แล้วถ้าหากว่ามี ข้อมูลพร้อมแล้วก็ค่อยๆ ไปอัปเดตเลย จะได้ไม่ไปถึงนาทีสุดท้ายแล้วระบบก็อาจจะมีปัญหาได้ นะคะ ซึ่ง ทุกท่านสามารถที่จะไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ได้วันที่ ๑๒ มีนาคม จนกระทั่งถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ของปี นี้ นะคะ หากว่าท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม นะคะ จะมีเอกสารทั้งหมดอยู่ในชื่อเว็บไซต์ต่อไป นี้ ซึ่งอยู่ใน แฟ้มที่ทุกท่านได้ไปอยู่แล้วด้วยนะ ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เราจะมีชุดของเอกสารชุดหนึ่งที่เรียกว่า คำถามที่ ถูกถามบ่อยๆ ซึ่งข้อมูลต่างๆจะอยู่ในเอกสารเหล่านั้นทั้งหมด แต่ถ้าหากว่าท่านมีคำถามใดๆ ก็สามารถที่จะส่ง คำถามมาที่อีเมลล์ ซึ่งท่านเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วอ่านรายละเอียดแล้ว ยังมีคำถามไม่เข้าใจ จะมีอีเมลล์ที่ท่าน สามารถที่จะถามคำถามมาได้ แล้วก็อีเมลล์นี้จะมีระบบที่จะตอบคำถาม ๒๔ ชั่วโมง

เช่น ตอนที่เรานอน คนที่อยู่ที่อเมริกาหรืออยู่ที่ยุโรปเขาก็จะมาตอบคำถามเพราะฉะนั้นท่านอาจจะมี คำถามว่าทำไมถึงมีระยะสั้นที่จะเข้าไปรับสมัครได้ เพราะว่าเรามีระบบในการพยายามจะตอบคำถามค่อนข้าง จะตลอด ๒๔ ชั่วโมงอยู่แล้วนะค่ะ แล้วสไลด์นี้ก็เป็นสไลด์สุดท้ายของการแนะนำกองทุนเพื่อความเสมอภาค ระหว่างเพศ อันนี้เป็นกองทุนระดับ โลกของ UN Women และเราก็หวังว่ากลไกเครื่องมือของกองทุนต่างๆ จะ สามารถตอบสนองกับแผนพัฒนาสตรีของประเทศไทย แล้วก็ข้อผูกมัดที่ประเทศไทยมีไว้กับนานาชาติได้ ก็ หวังว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศนี้ ก็คงจะเป็นทางเลือกเล็กๆ ทางเลือกหนึ่งนะค่ะสำหรับ หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยที่จะหนุนเสริมกองทุนต่างๆ แล้วก็ช่องทางต่างๆ ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในประเทศไทยได้ นะคะ

.....